



THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC PRE-K

VĂN PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

HỎI	ĐÁP
<i>Học phí là bao nhiêu?</i>	MIỄN PHÍ.
<i>Thời khóa biểu học như thế nào?</i>	PRE-K LÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỪ THÁNG 9 - THÁNG 6 THEO NHƯ LỊCH NĂM HỌC CỦA SỞ GIÁO DỤC; GIỜ HỌC CÓ THỂ THAY ĐỔI TÙY THEO ĐỊA ĐIỂM NHƯNG GIỜ THƯỜNG LỆ LÀ: THỨ HAI - THỨ NĂM, 8: 30-3: 00 THỨ SÁU, 8:30-12:30
<i>Con tôi có được cho ăn trưa hay không?</i>	CON BẠN SẼ ĐƯỢC CHO ĂN SÁNG, ĂN TRƯA VÀ ĂN VẶT HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. DỊCH VỤ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHƯƠNG TRÌNH THỰC PHẨM CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN (CACFP).
<i>Có dịch vụ xe buýt trường hay không?</i>	SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CHO TRẺ EM NHÀ TRẺ PRE-K.
<i>Liệu tôi có thể gặp giáo viên của con tôi và xem lớp học của cháu trước ngày học đầu tiên không?</i>	ĐƯỢC, PHỤ HUYNH CỦA HỌC SINH MỚI GHI DANH SẼ CÓ CƠ HỘI NÀY TRONG PHIÊN HỌP ĐỊNH HƯỚNG ĐƯỢC LÊN LỊCH GIỮA PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN.
<i>Phụ huynh có phải điền đơn ghi danh vào nhà trẻ mới nếu đưa trẻ quay lại học năm thứ hai?</i>	ĐA SỐ PHỤ HUYNH KHÔNG PHẢI ĐIỀN ĐƠN GHI DANH MỚI; TUY NHIÊN, CÓ THỂ ĐƯỢC YÊU CẦU NỘP CÁC TÀI LIỆU CẬP NHẬT.
<i>Độ tuổi của học sinh nhà trẻ là bao nhiêu?</i>	TRẺ PHẢI ĐƯỢC ÍT NHẤT 3 TUỔI VÀO HOẶC TRƯỚC NGÀY 1 THÁNG 9 CỦA NĂM HỌC MÀ CHÚNG MUỐN GHI DANH VÀO NHÀ TRẺ PRE-K. NẾU TRẺ ĐƯỢC 5 TUỔI VÀO HOẶC TRƯỚC NGÀY 1 THÁNG 9 THÌ NÊN GHI DANH CHÚNG VÀO MẪU GIÁO. NẾU TRẺ ĐƯỢC 5 TUỔI VÀO HOẶC SAU NGÀY 2 THÁNG 9 THÌ CHÚNG ĐỦ TUỔI VÀO NHÀ TRẺ PRE-K.
<i>Có phải mặc đồng phục hay không?</i>	HỌC SINH NHÀ TRẺ PRE-K KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI MẶC ĐỒNG PHỤC; TUY NHIÊN, MỘT SỐ HIỆU TRƯỞNG YÊU CẦU CÁC EM HỌC SINH PRE-K MẶC MÀU SẮC ĐỒNG PHỤC CỦA TRƯỜNG. THÔNG TIN VỀ ĐỒNG PHỤC SẼ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP ĐỊNH HƯỚNG PHỤ HUYNH.
<i>Khi nào tôi biết được là con tôi được nhận vào chương trình?</i>	TRONG VÒNG 6 TUẦN SAU KHI NỘP ĐƠN, BẠN SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO BẰNG THỜ BƯU ĐIỆN, BẰNG ĐIỆN THOẠI HOẶC BẰNG EMAIL VỀ TÌNH TRẠNG CON BẠN ĐƯỢC THU NHẬN HOẶC ĐƯA VÀO DANH SÁCH CHỜ. THÔNG BÁO CÓ THỂ BỊ CHẬM TRỄ PHỤ THUỘC VÀO THỜI ĐIỂM TRONG NĂM ĐƠN MÀ BẠN NỘP ĐƠN.



THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC PRE-K

VĂN PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

HỎI	ĐÁP
<i>Tại sao con tôi trong danh sách chờ và thời gian chờ là bao lâu?</i>	MỖI ĐỊA ĐIỂM CÓ SỐ HỌC SINH TỐI ĐA DỰA THEO NGÂN SÁCH. DANH SÁCH CHỜ ĐỢI ĐƯỢC THIẾT LẬP KHI SỐ LƯỢNG ĐƠN GHI DANH VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN SỐ HỌC SINH. CÓ KHẢ NĂNG CON BẠN TRONG DANH SÁCH CHỜ CẢ NĂM HỌC. VIỆC THU NHẬN TRẺ TRONG DANH SÁCH CHỜ VÀO CHƯƠNG TRÌNH PRE-K PHỤ THUỘC VÀO VIỆC MỘT TRẺ KHÁC RỜI KHỎI CHƯƠNG TRÌNH PRE-K TẠI MỘT ĐỊA ĐIỂM CỤ THỂ NÀO ĐÓ. MỘT GIA ĐÌNH TRONG DANH SÁCH CHỜ TẠI ĐỊA ĐIỂM NÀY SẼ ĐƯỢC LIÊN HỆ KHI CÓ CHỖ TRỐNG.
<i>Tiêu chuẩn theo quy định là như thế nào?</i>	<ul style="list-style-type: none">- THƯỜNG TRÚ DÂN PHILADELPHIA- TUỔI TÁC (XEM Ở TRÊN)- THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNH (HƯỚNG DẪN THU NHẬP, ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO HƯỚNG DẪN CHỐNG NGHÈO CỦA LIÊN BANG, ĐƯỢC SỞ DỊCH VỤ XÃ HỘI BAN HÀNH MỖI THÁNG GIÊNG TRONG ĐĂNG KÝ LIÊN BANG VÀ CÓ SẴN TRỰC TUYẾN TẠI WWW.HHS.GOV .)